

## **KẾ HOẠCH**

### **Thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện Nga Sơn năm 2018**

Thực hiện Kế hoạch số 158/KH-UBND, ngày 27/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP, ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Kế hoạch số 57/KH-BCD, ngày 16/3/2018 về thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa. Ban chỉ đạo 389 huyện Nga Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện Nga Sơn năm 2018 với những nội dung như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Nâng cao sự chủ động của các ban, ngành, thành viên Ban chỉ đạo và UBND xã trong công tác chỉ đạo lực lượng chức năng phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Xây dựng các kế hoạch chuyên đề, trọng tâm vào các mặt hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, vi phạm sở hữu trí tuệ, quyền lợi của người tiêu dùng, các loại hàng hóa có thuế suất cao, hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt...; Xác lập chuyên án đấu tranh đối với các đối tượng buôn lậu hoạt động có tổ chức, cầm đầu, kiên quyết không để hình thành các tụ điểm tập trung hàng lậu, hàng giả, giải quyết kịp thời, dứt điểm các hiện tượng nổi cộm về buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và phối hợp giữa các ngành, các cấp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật thực thi công vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Các ban, ngành, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác nghiệp vụ của các cơ quan chức năng, xác định trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm cá nhân vi tiêu cực, tiếp tay cho đối tượng vi phạm.

## **II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

1. Tập trung bám sát, thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo 389 Quốc gia, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Nga Sơn và Trưởng ban chỉ đạo 389 huyện về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Chỉ thị số 30 ngày 30/9/2014 của chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá; Quyết định số 05 ngày 23/9/2015 của Trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015; Kế hoạch của BCD quốc gia về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018; Kế hoạch 158 ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015;

- Nghị quyết số 04 ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 06/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các văn bản có liên quan của các cấp thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

### **2. Chỉ đạo thực hiện các chuyên đề trọng điểm.**

- Kế hoạch số 410/KH-BCĐ389 ngày 14/6/2017 của BCĐ 389 quốc gia về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại về xăng dầu; Kế hoạch số 137/KH – BCĐ ngày 17/8/2017 của BCĐ 389 tỉnh Thanh Hóa về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại về xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Kế hoạch số 1239/KH-BCĐ389 ngày 13/12/2017 của BCĐ 389 quốc gia về tăng cường phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng; Kế hoạch số 19/KH – BCĐ ngày 23/01/2018 của BCĐ 389 tỉnh Thanh Hóa về tăng cường phòng, chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Kế hoạch số 19/KH – BCĐ ngày 09/02/2018 của BCĐ 389 huyện Nga Sơn về tăng

cường phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng trên địa bàn huyện Nga Sơn.

- Căn cứ diễn biến tình hình thị trường trên địa bàn huyện, Đội Quản lý thị trường số 15 – Cơ quan thường trực BCD 389 huyện chủ động tham mưu cho BCD 389 huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành đối với một số mặt hàng trọng điểm, các thời điểm nhạy cảm, lễ, tết.

3. Xây dựng và phối hợp thực hiện kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 của các phòng, ban, ngành, đơn vị địa phương trong huyện.

- Các phòng, ban, ngành là thành viên BCD 389 huyện xây dựng kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 của phòng, ban ngành mình trên cơ sở thống nhất về nghiệp vụ của bộ, ngành, trung ương, BCD 389 của huyện.

- Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 của các phòng, ban ngành cần có sự huy động các lực lượng, các đơn vị trong huyện cùng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cơ sở phân công nhiệm vụ cụ thể để phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo thế trận hiệp đồng, hiệu quả giữa các lực lượng trong nội địa tập trung vào các nội dung sau:

#### 3.1. Các tuyến địa bàn trọng điểm.

- Trên thị trường nội địa: Tập trung kiểm tra ở các địa bàn là nơi phát luồng hàng hóa, nơi nhiều điểm kinh doanh lớn, nơi thường xuyên xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả như thị trấn, các chợ, các trung tâm thương mại, các tuyến đường bộ, đường biển, đường sông, bến xe.

- Tuyến đường biển, đường sông qua các xã gồm: Nga Tiến, Nga Tân, Nga Thủy, Nga Bạch, Lạch Càn - Lạch Sung.

#### 3.2. Các lĩnh vực, đối tượng, các nhóm mặt hàng trọng điểm.

- Tập trung thanh tra, kiểm tra, đấu tranh mạnh nhóm mặt hàng cấm, hàng có thuế xuất cao, hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và các mặt hàng tiêu dùng là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống của nhân dân, ảnh hưởng đến sản xuất và môi trường.

- Chú trọng công tác chỉ đạo đấu tranh chống buôn lậu trên khâu lưu thông, kết hợp với kiểm tra, quản lý địa bàn có hiệu quả mặt hàng cần tập trung là: ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, tài liệu phản động, đồ chơi trẻ em kích động bạo lực, vàng, kim loại quý, đá quý, ngoại tệ, động vật rừng, gỗ thuộc loài nguy cấp quý hiếm, xăng dầu, khoáng sản than quặng, cát. Đồ điện tử, điện thoại di động, điện lạnh, điện gia dụng

và linh kiện phụ kiện máy móc thiết bị cơ khí cũ đã qua sử dụng, gia súc, gia cầm, sản phẩm của gia súc gia cầm, thực phẩm tươi sống và chế biến, thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất cấm trong chế biến thực phẩm, phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản, hóa chất và các loại hóa chất cấm trong sản xuất, chăn nuôi... thuốc lá ngoại, rượu ngoại, đồ uống, mỹ phẩm, vải, hàng may mặc sẵn, gốm sứ, mũ bảo hiểm.

- Kiểm tra, kiểm soát hoạt động gian lận thương mại trên thị trường: Các lực lượng chức năng phải làm tốt công tác quản lý địa bàn, công tác dự báo tình hình, nắm chắc đối tượng, các tuyến trọng yếu, phương thức thủ đoạn của buôn lậu, gian lận thương mại nhằm đảm bảo cho công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả thiết thực. Tập trung kiểm soát về giá, niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, để kìm chế tốc độ tăng giá thị trường, xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng tình hình để đầu cơ, ép giá, găm hàng, đưa tin thất thiệt nhằm đẩy giá bán lên cao, tạo khan hiếm hàng hóa ảo, kiểm soát hoạt động mua gom hàng hóa của thương nhân nước ngoài gây mất ổn định thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chất lượng hàng hóa, đo lường, chấp hành chính sách thuế, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Kiểm tra việc sản xuất kinh doanh hàng hóa thị trường nội địa, tập trung kiểm tra điều kiện kinh doanh, về hóa đơn chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng hàng hóa. Tăng cường công tác quản lý giá tính thuế, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu ngân sách, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi chuyển giá, các hành vi vi phạm pháp luật thuế để chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các ban, ngành, xã, thị trấn.

- Các phòng, ban ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan đơn vị lực lượng chức năng triển khai các phương án, kế hoạch, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, lĩnh vực quản lý, xác lập các chuyên án, kế hoạch đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm để tổ chức phối hợp bắt giữ đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt lưu ý đến kiểm soát chặt chẽ đối với hàng cấm, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, cộng đồng.

- Theo phân công của trường ban chỉ đạo 389 huyện, các thành viên BCD 389 huyện có trách nhiệm kiểm tra, thu thập thông tin, đánh giá thực trạng tình hình tại

các địa bàn xã, phường trọng điểm, đơn đốc các ban, phòng, ngành trong ban chỉ đạo 389 thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo 389 huyện về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

5. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt quan điểm không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường kỷ cương kỷ luật công vụ, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức các lực lượng chức năng từ huyện đến cơ sở, củng cố, kiện toàn lực lượng làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại về hàng giả theo hướng tập trung, chuyên sâu, phân định rõ trách nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực và đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, xem xét, xử lý công khai trách nhiệm người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, cơ quan chức năng và cán bộ trực tiếp quản lý địa bàn nếu để xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phức tạp, nghiêm trọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân mà không có giải pháp, biện pháp khắc phục kiên quyết, hiệu quả. Đồng thời thực hiện khen thưởng, động viên, nêu gương kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

6. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa ban chỉ đạo 389 huyện với các hiệp hội ngành nghề, cộng đồng doanh nghiệp trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, định hướng cung cấp các thông tin chỉ đạo, điều hành của chính phủ, BCD 389 quốc gia, các bộ, ngành, trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại. Tuyên truyền kết quả thực hiện của các lực lượng chức năng biểu dương các gương điển hình người tốt, việc tốt, đồng thời lên án đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Đẩy mạnh triển khai các biện pháp giáo dục, tuyên truyền trong hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân về pháp luật, về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận động nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng, đồng thời tham gia phát hiện, thông tin cho các cơ quan chức năng ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo chỉ đạo của Bộ chính trị.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Các thành viên Ban chỉ đạo 389 huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương có trách nhiệm.

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch này, từng ban ngành, địa phương để xảy ra tình trạng phạm tội và vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và trốn thuế, để xảy ra tình trạng phức tạp không có biện pháp, giải pháp ngăn chặn xử lý nghiêm thì người đứng đầu ngành, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước trường ban và Chủ tịch UBND huyện.

- Các ban ngành thành viên ban chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của địa phương, ban ngành mình và báo cáo về Trường ban chỉ đạo 389 huyện (qua Cơ quan thường trực BCD 389 huyện - Đội QLTT số 15).

2. Đội Quản lý thị trường số 15 – Cơ quan thường trực BCD 389 huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND huyện và Trường BCD 389 huyện kết quả thực hiện, đồng thời, đề xuất xử lý đối với những đơn vị thực hiện không tốt; tham mưu khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện Nga Sơn.

**Nơi nhận:**

- BCD 389 tỉnh (b/c);
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c);
- Các thành viên BCD 389 huyện (t/h);
- UBND xã, thị trấn (t/h);
- Lưu: VT, KTHT.

**TRƯỞNG BAN**



**PHÓ CHỦ TỊCH**  
**Thịnh Văn Huyền**